

Chuẩn Bị cho sự An Toàn của Gia Đình Quý V trong Mùa Bão Này

Release Date: Tháng 6 1, 2022

BATON ROUGE, La. – Ngày càng dài, nóng trong vịnh Mexico và Tây Dải ngày càng ấm lên, và mùa bão lại đến nữa rồi. Chắc hẳn bạn nghe tin này thì quý vị cũng có thể nghĩ nên **cẩn thận như, nhất là** khi đã trải qua thảm họa trước đó. Quý vị nên hành động ngay để bảo vệ gia đình. Khi thời tiết nóng mịt mù tích tụ thì quý vị hãy thoát mái đầu và tin tưởng.

Nhưng các bậc cha mẹ và gia đình có thể chuẩn bị trước cho bất kỳ các nhu cầu nào liên quan đến thiên tai. Hãy hỏi các chuyên gia ngay hôm nay.

Viên Chủ tịch Ủy ban Liên Bang John Long đến thăm và nói chuyện với người dân Louisiana trước hai năm bão hoành hành cùng các thảm họa thiên nhiên khác. Ông thúc giục gia đình nên chuẩn bị cho mùa bão 2022. Ông khuyến khích “Mọi gia đình phải chuẩn bị cho mình sự làm gì nếu có nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng. FEMA sẽ giúp quý vị trước hết, nhưng quý vị đừng lo cho sự an toàn của gia đình mình bằng cách chuẩn bị trước.”

Thông Tin Liên Lạc

Gia đình quý vị có thể không ở bên nhau khi bão thổi, vì vậy quý vị cần biết cách liên lạc và gặp lại nhau nếu bị chia cắt. Ghi ra thông tin liên lạc và hỏi các chuyên gia mình. Quý vị có thể tải xuống Thẻ Liên Lạc Khi Có Khẩn Cấp Gia Đình (Family Emergency Communication Plan Fillable Card) tại https://www.ready.gov/sites/default/files/2019-06/family_commfillable_cards.pdf. In một bản cho mỗi người trong gia đình. Cho mỗi người một bản và giữ ở một nơi an toàn, như trong ba lô, bóp, hoặc dán vào tập sách. Quý vị cũng nên giữ trong túi áo khi đi công việc.

Thịt lợn một nửa người mẹ gia đình, quên thuốc và đồ tìm. Nếu có thú nuôi hoặc thú cưng, hãy tìm các nơi thân thiện với thú cưng. Xem có nơi nào trong nhà, trong khu láng giềng của quý vị, bên ngoài thành phố hoặc thị trấn?



FEMA

Page 1 of 3

chủ bạn cho biết có hoàn cảnh nào. Hãy mô tả những xuyên vi phạm gia đình duy nhất qua và thực hiện chương trình của quý vị.

Tiếp liệu

Chủ bạn cho mô tả những giúp bạn có không chỉ là gì cho mình về an toàn trong cơn bão hoặc thảm họa. Mà còn phải làm sao cho mình về thoả mái, sạch sẽ, yên tĩnh thực hiện và sau đó về mức độ khác. Nếu bạn cúp điện, quý vị có thể không biết hoặc cần ngân hàng về. Chủ bạn sẽ có nghĩa là phải có thực hiện, nếu, tiến mô tả, và các tiếp liệu khác cho mình ít nhất trong ba ngày, và có thể lâu hơn nếu quý vị ở những nơi xa xôi, khó khăn.

Chủ bạn B? Sẽ bạn B? Tiếp Liệu

Nên nhớ là các tiếp liệu còn tùy vào các nhu cầu riêng của quý vị. Bao gồm quần áo, về về sinh cá nhân, và thực phẩm. Một khi đã có các thực hiện bạn, nên nghĩ về các nhu cầu về biết những thực hiện trong gia đình, như tiếp liệu cho thú nuôi hoặc cho lão niên. Quý vị có thể tiến xu hướng và in ra danh sách những tiến của bạn khi bạn có cho cha mẹ và con trẻ về <https://www.ready.gov/kids/family-emergency-planning/build-a-kit>.

Chương Trình Tài Chính

Xây dựng kế hoạch về của quý vị sau khi bạn bão tàn phá hoặc trong những giúp bạn có khác là mô tả thách thức. Có sẽ tiến bạn, gì về về bảo hiểm, về về và các về về khác là tiến về về quan trọng về về tiến tiến thực hiện về về nhanh chóng và hiệu quả.

- Gom về tiến bạn và thông tin quan trọng của mình, gia đình và về về về.
- Nên về dành tiến trong mô tả những mô tả tiến tiến cho những giúp bạn có về về dùng trong bạn có những giúp bạn có hoặc nào. Nên gì về mô tả tiến mô tả về mô tả tiến an toàn trong nhà. tiến quan trọng là nên gì về tiến về vì quý vị có thể không dùng về về máy ATM và thực hiện trong khi và sau cơn bão khi bạn mua tiếp liệu, nhiên liệu, hoặc thực phẩm cần thiết.
- Nên mua bảo hiểm nhà của mình hoặc bảo hiểm về về thuê nhà, bảo hiểm về về khác, và có thể về về bảo hiểm nhân thọ, nếu quý vị không có. Duy nhất qua những của mình về về về là mình bảo hiểm về về tiến và về về về về bảo hiểm



FEMA

Page 2 of 3

cho m?i tr??ng h?p nguy hi?m (<https://www.ready.gov/be-informed>). B?o hi?m nhà c?a th??ng không bao tr? cho l? l?t, nên quý v? có th? c?n mua b?o hi?m l? l?t t? Ch??ng Trình B?o Hi?m L? L?t Qu?c Gia (National Flood Insurance Program) (www.floodsmart.gov).

- T?i xu?ng B? S? C?u Tài Chánh Kh?n C?p (Emergency Financial First Aid Kit) t?i https://www.ready.gov/sites/default/files/2020-03/ready_emergency-financial-first-aid-toolkit.pdf ?? bi?t thêm ch? d?n h?u ích v? b?o hi?m và cách chu?n b? tài chánh.

Các ngu?n tham kh?o

C? dân Louisiana có th? tìm thêm thông tin v? ho?ch d?nh cho bão, l? l?t ho?c thiên tai s?p t?i khác – b?ng cách vào m?ng l??i <https://www.ready.gov/>.

Vào m?ng l??i [fema.gov/disaster/4611](https://www.fema.gov/disaster/4611) ?? bi?t thông tin m?i nh?t v? Bão Ida. Theo dõi tr??ng m?c Twitter c?a FEMA Khu V?c 6 t?i twitter.com/FEMARegion6 ho?c Facebook t?i facebook.com/FEMARegion6.



FEMA